



ที่ มท ๐๔๐๗.๕/ว ๑๐๒๑

กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมหลักที่ ๔ ประกาศความสำเร็จกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ กิจกรรม ส่งเสริมการดำเนินงาน
ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อศูนย์สาธิตการตลาด จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. ทะเบียนการโอนเงินจัดสรร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ ๔ ประกาศความสำเร็จกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ กิจกรรม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของศูนย์สาธิตการตลาดมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง รองรับผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูป ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เป็นต้นแบบในการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการตลาดอื่น ๆ โดยมีศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๘ แห่ง

กรมการพัฒนาชุมชน ได้คัดเลือกศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ สำหรับดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน กิจกรรมหลักที่ ๔ ประกาศความสำเร็จกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ กิจกรรม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งศูนย์สาธิตการตลาดที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์สาธิตการตลาดตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
๒. ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
๓. บันทึกผลการดำเนินงานในระบบ Budget and Project Management (BPM) และรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ พร้อมแนบไฟล์ข้อมูลและภาพถ่ายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ทางระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน หรือทาง Application Line กลุ่ม งานทุน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิไลวรรณ ไกรสุดา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สำนักพัฒนาทุนและองค์การการเงินชุมชน
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๐๘๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๐๙

ศูนย์สาธิตการตลาดที่ได้รับการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
กิจกรรมที่ ๔ ประกาศความสำเร็จกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบ
กิจกรรม ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

ที่	ชื่อศูนย์สาธิตการตลาด	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด
๑	บ้านโคกห้วย	๗	เทพมงคล	บางซ้าย	พระนครศรีอยุธยา
๒	บ้านไทย	๓	ต้นหยงมัส	ระแงะ	นราธิวาส
๓	บ้านห้วยน้ำโจน	๓	เขาน้อย	ท่าม่วง	กาญจนบุรี
๔	บ้านปากมุด	๖	เขาโร	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
๕	บ้านกอตง	๑	เขาดิน	เขาพนม	กระบี่
๖	บ้านลาดปลาเค้า	๒	คลองเขื่อน	คลองเขื่อน	ฉะเชิงเทรา
๗	บ้านห้วยสะอาด	๔	ถ้ำเจริญ	โซ่พิสัย	บึงกาฬ
๘	บ้านท่าเรือ	๘	ท่าเรือ	นาหว้า	นครพนม
๙	บ้านหนองแวงเรือ	๗	ดงเมืองแอม	เขาสวนกวาง	ขอนแก่น
๑๐	บ้านบะตากา	๖	หนองใหญ่	โพนทอง	ร้อยเอ็ด
๑๑	บ้านนาตากลม	๘	โกรกแก้ว	โนนสุวรรณ	บุรีรัมย์
๑๒	บ้านพลับ	๔	สนม	สนม	สุรินทร์
๑๓	บ้านสร้างช้าง	๑,๒	ไผ่	ทรายมูล	ยโสธร
๑๔	บ้านหนองมูก	๒	หัวเรือ	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี
๑๕	บ้านเชียงยืน	๔	บ่อสวก	เมืองน่าน	น่าน
๑๖	บ้านหนองคล้า	๘	พุดเตย	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์
๑๗	บ้านคลองกล้วย	๘	คอรุ่ม	พิชัย	อุตรดิตถ์
๑๘	บ้านทรัพย์เจริญ	๖	ถาวรวัฒนา	ทรายทองวัฒนา	กำแพงเพชร